



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8612-3 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ผจก. ออนไลน์ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูปช่วงที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิทั้งเรื่องยา วัคซีน อุปกรณ์ การแพทย์และการให้บริการ ส่วนที่จะปฏิรูปต่อไป อาทิ การขยายผลให้รพ.ที่มีความพร้อมและผู้ป่วยหนาแน่นเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพื่อรองรับกลุ่มคนที่ประสงค์มารับบริการในช่วงเย็นและสมัครใจจ่ายค่าบริการบางส่วนเอง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในช่วงกลางวัน ขณะที่ประชาชนได้รับการที่เร็วขึ้น และแพทย์ไม่ต้องไปทำคลินิกส่วนตัว รวมถึงการเร่งจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนในทุกสิทธิภาครัฐได้รับเหมือนกัน และขยายการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ เป็นต้น</p> <p>-ด้าน นพ.รัฐพล เจริญมิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2561 มีผู้ให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกเป็น ผู้ให้บริการระบบสาธารณสุข 20% ผู้รับบริการ 29% ประชากรกลุ่มเปราะบาง 34% นักวิชาการ 8% อื่น ๆ 10% มีข้อเสนอในส่วนกลุ่มเปราะบาง อาทิ 1.ควรจัดตั้งกองทุนดูแลคนไทยไร้สิทธิระหว่างรอการพิสูจน์สถานะ ครอบคลุมทั้งการพิสูจน์ดีเอ็นเอ การรักษาและการส่งเสริมป้องกันโรค 2.ให้เพิ่มโควตาพิเศษ กรณีพระสงฆ์สามารถลงทะเบียนย้ายสิทธิได้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตเมือง 3.เร่งผลักดันการแต่งตั้งกองทุนท้องถิ่น พื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์ 4.สปสช.ควรออกแบบการทำงานร่วมกัน ผ่านกลไกเครือข่ายที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ในฐานะภาคียุทธศาสตร์ และควรทำหนังสือถึง กฤษฎีกาเพื่อยืนยันเจตนารมณ์เดิมของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ในการครอบคลุมทุกคนที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า ได้ประสานให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบิบินคา เตรียมระบบบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด โดยให้ดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำท่วมสถานบริการไม่ให้กระทบกับประชาชน เตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ ขนย้ายยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย สำรองยา เวชภัณฑ์ ออกซิเจน อาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย สาธารณูปโภคพื้นฐาน สำรองระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งาน เตรียมแผนการอพยพผู้ป่วย ระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองเส้นทางขนย้าย เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการนอกรพ.</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT TNN ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยรัฐ สปริงนิวส์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยปี 2561 เพียงครึ่งปีพบ 15 ราย และยังมีโอกาสที่จะพบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1 ราย ส่วนวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนขณะนี้เพียงพอและมีประสิทธิภาพดี ขออย่าว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากถูกกัดและได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว สำหรับจังหวัดที่ยังมีโอกาสเกิดโรคพิษสุนัขบ้า คือพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ภาคใต้ตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ส่วนการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตาย ไม่ใช่เพียงเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังสามารถเกิดโรคอื่น ๆ ได้ อาทิ โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) โรค布鲁เซลโลสิส (Brucellosis) โรคไขหูดับ เป็นต้น จึงขอให้ประชาชนอย่านำสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติมาชำแหละ ประุงเป็นอาหารรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารแบบดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ และไม่ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ตายโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน ล่าสุด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักโรคติดต่อทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสำนักอนามัย กทม. พัฒนา Application ชื่อ Stop Rabies แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกประชาชนสามารถเข้าสู่ข้อมูลสถิติ กิจกรรม และข่าวสารเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนที่สอง เจ้าหน้าที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุขเข้าไปรายงานข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งคนและสัตว์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://ncd.ddc.moph.go.th/rabies2018/ ขณะนี้ให้บริการได้ในระบบแอนดรอยด์ ส่วน iOS คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเดือนก.ย. 2561</p> <p>- ด่าน นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขานุการ ออย. เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนนำเข้า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ออย. จะพิจารณาข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา หนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีของผู้ผลิตที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ผลิตในต่างประเทศ เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพการผลิตของวัคซีน รวมไปถึงเอกสารด้านความปลอดภัย และเอกสารด้านประสิทธิภาพการรักษาในสัตว์ทดลองที่ดำเนินการศึกษาในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม (field trial) เพื่อเป็นการยืนยันว่าขนาดและวิธีการให้วัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้จริงในสุนัข และเพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้ ขณะเดียวกันจะมีการสุ่มตรวจในประเทศด้วย</p> <p>- นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขานุการ ออย. กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ประเภทยาชีววัตถุ แต่ละรุ่นการผลิตอาจมีความแปรปรวน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพแต่ละรุ่นการผลิต และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพวัคซีนสำหรับสัตว์ โดยออย. จะสุ่มตรวจวิเคราะห์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2559 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบว่ายา DOG-VAC RABIA เลขทะเบียน 1F 6/53 (B) มีความแรงของวัคซีนต่ำกว่ามาตรฐาน ออย. จึงเรียกเก็บยาคืนตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้นำเข้าทำลายยาดังกล่าว รวมทั้งถอนทะเบียนวัคซีน และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ วัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่ออย. ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจ พบว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีนี้มีมีการตรวจเข้มข้นมากขึ้น พบว่ามีส่วนน้อยที่เกิดจากการเก็บรักษาวัคซีนที่ไม่เหมาะสม ทำให้วัคซีนไม่ผ่านเกณฑ์ ออย. ได้แนะนำการขนส่งวัคซีนที่ดี หากวัคซีนที่เคยขึ้นทะเบียนแล้วสงสัยในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ออย. จะทำการรวบรวมข้อมูลและทบทวนทะเบียนตำรับยาโดยเร็ว ที่ผ่านมา เคยตรวจพบว่า บริษัทจากสเปนมีการนำเข้าวัคซีนสำหรับสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน จึงมีการยกเลิกทะเบียนไป และบริษัทปิดไปแล้ว ยืนยันว่าออย. ไม่มีการอนุญาตให้คนที่ถูกยกเลิกทะเบียนกลับมาขอขึ้นทะเบียนได้อีก ส่วนกรณีของวัคซีน 10 ล้านโดสที่เป็นข่าวนั้น ต้องหาข้อมูลรายละเอียดก่อน</p> <p>- นสพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะสุนัขและแมว รวมกว่า 10 ล้านตัว ขณะนี้ดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ 70 หรือประมาณ 8 ล้านตัว และสนช. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... เป็นฉบับแก้ไข ซึ่งจะผลักดันให้ออกบังคับใช้ภายในปี 2561 มีสาระสำคัญ คือ ต้องขึ้นทะเบียนสัตว์ หากไม่ขึ้นทะเบียนจะมีโทษตามกฎหมาย ส่วนข่าวกรมปศุสัตว์นำเข้าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 10 ล้านโดส แต่ยังไม่กระจายลงในพื้นที่นั้น กรมปศุสัตว์นำเข้าเพียง 1 ล้านโดส อีก 9 ล้านโดส อปท. จัดซื้อเอง ซึ่ง 1 ล้านโดสที่จัดซื้อ ได้กระจายไปยังพื้นที่ควบคุมประกาศเขตโรคระบาด และพบว่ามีความสามารถควบคุมโรคได้ และยังไม่ข้อมูลทางวิชาการที่ว่าวัคซีนฉีดวัคซีนทำให้สุนัขตาย ส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนที่ท้องถิ่นจัดซื้อนั้น ยืนยันว่ามีคุณภาพ เพราะใช้สเปกเดียวกับกรมปศุสัตว์และต้องผ่านออย. เช่นกัน</p> <p>- นพ.วงวิวัฒน์ ลีลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่มีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า แต่มีสัตว์ติดเชื้อ โดยปีนี้พบมี 15 หัวสุนัข ในเขตบางซื่อ บางเขน จตุจักร ลาดกระบัง เป็นต้น</p> <p>- นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ เผยว่า นอกจากกระบือ 4 ตัวในพื้นที่ 2 หมู่บ้านที่ตาย ยังมีกระบือชาวบ้านตายอีก 1 ตัว รวมเป็น 5 ตัว เจ้าของได้มอบให้ลูกเขยที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน อ.กาบเชิง นำไปฆ่าและรับประทานกับเพื่อนทหารพราน เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่กองร้อยทหารพรานแห่งหนึ่งในพื้นที่ โดยกระบือที่ตายเบื้องต้นสงสัยน่าจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งที่รพ.กาบเชิงมีเจ้าหน้าที่อส.พ. ที่รับประทานเนื้อกระบือรวมทั้งชาวบ้านที่ร่วมกินด้วยบางส่วน เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคพบว่ามียากลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกกว่า 60 ราย และกลุ่มเสี่ยงสูง 13 ราย ที่ฆ่าและกินดิบ ซึ่งจะต้องฉีดเซรุ่มเพิ่มด้วย</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สารเคมีการเกษตร</p> <p>- เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้เสนอคกก. วัตถุอันตรายที่มีปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กษ. มีมติลดการใช้ 3 สารพิษ ดังนี้ 1. ลดการอนุญาตนำเข้าพาราควอตจากปีละ 4-5</p>
มติชน	

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>หมิ่นตัน เหลือปีละ 1.4-1.6 หมิ่นตัน 2.ผู้ที่ใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ต้องผ่านการอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมีใบอนุญาต 3.มีการตรวจสอบ หากไม่มีใบอนุญาตแล้วลักลอบใช้จะมีบทลงโทษ ทั้งนี้ เห็นด้วยกับสธ.ที่จะแบนสารเหล่านี้ พร้อมปฏิบัติตาม แต่จะให้เพิกถอนเลยไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย</p> <p>-เสนอว่า กรณีข้อขัดแย้งการใช้สารเคมีพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต ยังไม่ได้ข้อยุติ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขไม่เห็นด้วยกับมติของคกก.วัตถุอันตรายที่ไม่ยกเลิกการใช้สารเคมี เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค จึงควรแบนห้ามใช้และยกเลิกนำเข้าประเทศ โดยจะเสนอให้ก.เกษตรฯ พิจารณาทบทวน หากไม่เกิดผลจะเสนอให้ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ตัดสิน สะท้อนภาพความล้มเหลวของการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของ 4 กระทรวง คือ ก.เกษตรฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ก.สาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ การตั้งคณะกรรมการชอนกรรมการ ทำให้การพิจารณายืดเยื้อออกไปอย่างไม่จบสิ้น รวมทั้งมีความไม่ชอบมาพากลในการตั้งคณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย มีคณะกรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสารเคมีเข้ามามีอำนาจในการตัดสินใจ มีการปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณา ตัดสินใจ ที่ต้องเปิดเผย ชี้แจง ทำความเข้าใจอย่างโปร่งใส</p>
<p>เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>เว็บไซต์ทีวีช่อง3 ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ใบอังกาบหนูรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านจากหลายจังหวัดเดินทางไปทั่วโบสถ์ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย เพื่อขอคำปรึกษากับพระครูพิพัฒนสุตากร เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (เมืองโบราณบางขลัง) พร้อมขอเก็บใบอังกาบหนูและต้นอ่อนกลับไป หลังมีกระแสข่าวใน สื่อออนไลน์ว่าใบอังกาบหนูสามารถรักษาโรคมะเร็งหายมาแล้วกว่า 10 ราย</p> <p>พระครูพิพัฒนสุตากร เล่าว่า พี่ชายป่วยเป็นมะเร็งหลอดลม มีชาวพิษณุโลกแนะนำให้หาใบอังกาบหนูมาต้มดื่มน้ำเข้า เย็น และหยอดน้ำใบอังกาบหนู ผ่านทางท่ออาหารให้พี่ชายกิน หลังจากนั้น 3 วันแผลเริ่มดีขึ้น อีก 6 เดือนก็หายจากโรคมะเร็ง และยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบัน จึงได้บอกต่อให้ชาวบ้าน เพราะต้นอังกาบหนูขึ้นง่าย เป็นยาสมุนไพรประจำบ้าน ดอกนำมาตากแห้งใช้ปรุงเป็นยาสมุนไพร ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ช่วยเจริญธาตุไฟได้ดี รากหรือใบใช้เป็นยาลดไข้ ช่วยขับเสมหะ ช่วยแก้หวัดด้วยการนำใบมาคั้นกิน ใบอังกาบหนูใช้เคี้ยวแก้อาการปวดฟันได้ ผสมกับน้ำผึ้งช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน บางคนใช้ใบผสมมะนาวบดทาากกลากเกลื้อน ช่วยรักษาโรคคัน อีกทั้ง ช่วยแก้ลมพาต รักษาโรคปวดตามข้อ โรครูมาติซึม หรือใช้ทาแก้อาการปวดหลัง แก้ปวดบวม และเพื่อเยียวารักษาโรคมะเร็ง และเบาหวาน</p> <p>-ด้านนพ.สมศักดิ์ นุกุลอุดมพานิชย์ นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวว่า ได้ให้แพทย์แผนไทยค้นข้อมูลทางวิชาการ โดยในทางการแพทย์ยังไม่มีแหล่งข้อมูลยืนยันว่าสามารถช่วยหรือมีส่วนรักษามะเร็งได้จริง และขอให้ประชาชนคำนึงถึงปริมาณในการกิน เพราะอาจมีผลกระทบต่อไต</p>
<p>ผวก.ออนไลน์</p>	<p>โรคไบโพลาร์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายเสกสรร สุขพิมาย หรือเสก โลโซ โผล่สดผ่านเฟซบุ๊กต่อเนื่องหลายวัน ล่าสุด ดีเจเคนโด้ หรือนายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ได้โพสต์ข้อความถึง เสก โลโซ ว่าเกิดจากโรคไบโพลาร์แน่นอน แต่มีปัญหารักษาไม่ต่อเนื่อง เพราะขาดวินัย และคนรอบตัวช่วยเหลือ</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในฐานะจิตแพทย์ แต่ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ คงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสกป่วยเป็นไบโพลาร์จริงหรือไม่ แต่หากมีการยืนยันจากทนายส่วนตัวว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าวจริงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา และประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรตามไปดูไลฟ์สด แต่ควรเข้าใจว่าเสกคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา และคนที่ใกล้ชิดหรืออยู่แวดล้อมต้องช่วยเหลือ ทั้งนี้ โรคไบโพลาร์เป็นโรคทางจิตเวช ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ พบได้ประมาณร้อยละ 1 ของประชากร อาการของโรคมะ 2 ข้อ คือ แบบซึมเศร้า เช่น ท้อแท้ เบื่อหน่าย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ไม่อยากทำอะไร และแบบฟุ้ง คือ ชยัน พุดมาก คิดฟุ้ง ฯลฯ เมื่อคิดฟุ้งแล้วจะมีการแสดงพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากคนปกติทั่วไป หากใครมีภาวะแบบนี้ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ซึ่งไบโพลาร์เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจะต้องมีวินัย ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ และห้ามขาดยา</p>
<p>สวท.</p>	<p>ประชุมวิชาการเขตฯ 7</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2561 ณ จ.มหาสารคาม และกล่าวว่า การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นในวันนี้ คือ การพัฒนาสังคมคุณภาพที่ดีในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ในแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย โดยคุณภาพชีวิตของเด็กที่ดีจะนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคง ทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง และเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
สวท.	<p>มหัศจรรย์ 1,000 วัน จ.ยะลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ที่ จ.ยะลา ว่า จ.ยะลา มีแนวทางการพัฒนางานที่สอดคล้องกับปัญหา เรื่องอนามัยแม่และเด็กหลายประการ ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาในครรภ์ มารดาจนถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพก่อนเข้ารับการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ ดำเนินการ</p>
สำนักข่าวไทย, INN ไทยรัฐ	<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Royal Jelly 2180 (นมผึ้ง) ทางเว็บไซต์ http://www.auswelllife-aw1.com พบ ข้อความโอ้อวดสรรพคุณ เช่น ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต ปรับสมดุล สฮอร์โมนเพศหญิง ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อความโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. และ หลอกลวงโอ้อวดเกินจริง จากการสืบค้นข้อมูลในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยาในชื่อดังกล่าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์มีการแสดงฉลากเป็นภาษาอังกฤษ นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>
เดลินิวส์	<p>งดเหล้าดีต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอโฆษณาจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องการงดเหล้า 3 เดือน ช่วยให้ หน้าใสขึ้น ฟันฟุดับ หลับสบาย เลิกเหล้าแล้วแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>ปั่นปอดเยี่ยม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุค ลูก สร้าง กระแสนรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไถ่องค์ราชัน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดเยี่ยม” เชิญชวน คนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ และประกาศเจตนารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยร่วมกับ สสส. สมาคมหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม โดยรองปลัด สธ.มอบเหรียญเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตรแก่นักปั่น ก่อนที่หัวหน้าทีมปั่น 8 สายจะส่งมอบรายชื่อผู้สมัครใจเลิกบุหรี่จากทั่วประเทศให้ สธ. ตั้งเป้า ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2562 จะมีผู้เลิกบุหรี่ครบ 3 ล้านคน</p> <p>โครงการ 6x4 ปั่น ปลุค ลูก สร้าง เป็นโครงการที่ชาวสาธารณสุขรวมพลังเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และทำให้ คนไทยทั่วประเทศสมัครใจเลิกบุหรี่หันมาดูแลสุขภาพ โครงการฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ ได้มากถึง 1.1 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1.3 แสนคน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>จับร้านลักลอบขายยาผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ. เกาะสมุย ร่วมกันจับกุม นายจักรภพ เพชรเจริญ อายุ 28 ปี ที่ร้านเภสัชสยามฟาร์มาซี หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองของเยาวชนหลายรายว่าแอบจำหน่ายยาแก้ไอและยาไซแลมแก่เยาวชน ตรวจสอบ พบไม่มีใบอนุญาตการจำหน่ายยา และพบยาแก้ไอ 4 ยี่ห้อ 3,904 ขวด ยาไวอะกร้า 1,200 แผง ยากล่อมประสาท (ไซแลม) 4,974 เม็ด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภทที่ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และไม่จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510</p>
เว็บไซต์ acnews.net	<p>ศูนย์สุขภาพจิต จ.ชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนเตรียมการรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ว่า ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี ทำหน้าที่พัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ประชากรประมาณ 5 ล้านคน และกำลังเร่งจัดทำยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมของสธ.</p> <p>ด้านนางวรรณวิไล ภูตระกูล ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนร่วมกับ สสจ.ทั้ง 8 จังหวัด เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางสุขภาพจิตแก่สม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน 4,500 คน ใน 69 อำเภอ สามารถให้การดูแลเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานทั่วไปแก่กลุ่มสื่อมวลชนใน 8 จังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ มุมพิลึก</p>	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ขอนแก่น นำกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยใจออกเติมทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควัน-ปล่อยปลาทางนกอาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบสิ่งประดิษฐ์ตัดแปลงจากทีวีจอตู้ติดมอเตอร์และใบพัดพัดลมไว้ดูดยุงเข้ามาฆ่า ตั้งชื่อว่า “ทีวีดักยุงรีไซเคิล” เจ้าของคือ นายพลากร ชาวปลอด วัย 70 ปี</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนอันตรายชื่อยาหยอดตาใช้เอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการใชยาในทางที่ผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ จะทำให้เกิดอันตรายระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะตา เนื่องจากมีความเสี่ยงการเป็นต้อหินได้ จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชื่อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์จากร้านขายยาทั่วไป การใช้ยาหยอดตาดังกล่าวเป็นเวลานานเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันลูกตาส่งขึ้น และเกิดต้อหินตามมา ส่งผลให้ตาบอดได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>แมลงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึง แมลงก้นกระดก ว่า ตัวเต็มวัยมีสีดำสลับส้ม ยาว 5-7 มม. หัวสีดำ ออกแบนยาว ท้องมี 6 ปล้อง ชอบเล่นไฟนอน พบมากในช่วงปลายฤดูฝน ในท้องมีสารพิษชื่อ พิเตอร์ริน มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน สามารถทำลายเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนัง อาการเกิดหลังสัมผัสประมาณ 8-12 ชม. มีลักษณะเป็นผื่นแดงหรือรอยไหม้ รุปร่างมักเป็นทางยาว ผื่นมีขอบชัดเจน รู้สึกแสบร้อน ต่อมาจะมีตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึ้น ผื่นบริเวณใบหน้า รอบดวงหน้า หรือผิวหนังอื่นๆ มักจะมีอาการรุนแรงกว่าที่อื่น หากสัมผัสแมลงให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ หรือเช็ดด้วยแอมโมเนีย อย่าเกา เพราะจะทำให้มีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ และรีบพบแพทย์ ส่วนการป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมลง ก่อนนอนควรปิดที่นอนหรือผ้าห่ม ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ที่สำคัญหากสัมผัสตัวแมลง อย่าตบหรือตี ให้เป่าแมลงออก หรือใช้เทปกาวใสมาแปะตัวแมลงออกไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>การทกล้มในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุที่ทกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก และบางส่วนต้องใช้รถเข็นตลอดไป นอกจากนี้ การทกล้มยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเข่าพ.ในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีโรคประจำตัว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว สาเหตุเกิดจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง มีปัญหาสายตา การกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้วังงซึม วิธีลดความเสี่ยงคือ การออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการทรงตัวและการเดิน เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ เป็นต้น ยกเว้นบางรายที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม</p> <p>ด้าน นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบ้าน เริ่มตั้งแต่ทางเข้า ประตูเข้าออก ติดราวจับบันได ปรับพื้นลาด รื้อพื้นที่กีดขวาง ห้องนอนต้องมีไฟส่องนำทางสายตา ระดับเตียงนอนต้องสูงจากพื้นพอดีเพื่อให้ลุกนั่งได้ง่าย จุดเสี่ยงที่สุดคือห้องน้ำ ต้องมีราวจับและพื้นกันลื่น มีเก้าอี้นั่งเสริมอาบน้ำ ตลอดจนปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ</p>

